

## ประวัติความเป็นมาของ ฟุตบอล

นำเสนอเมื่อ : 6 ธ.ค. 2552

ประวัติกีฬาฟุตบอล (Football)

[กีฬา - ฟุตบอล](#)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2009 เวลา 10:19 น.

Tags : **ฟุตบอล** **กีฬา** **ฟุตบอล** **นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก** **ฟุตบอล**

**ฟุตบอล** (**Football**) หรือ**ซอกเกอร์** (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นใจที่จะขมารการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้ยังแท้จริงนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันว่าคิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการเล่นชนิดหนึ่งเรียกว่า "ซูลือ" (Soule) หรือจีโอโล เดล คาลซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ทั้งสองประเทอาจจะถูกเรียกว่ากีฬาฟุตบอลก็ว่าได้เนื่องจากประเทศของตน อันเป็นการทราอยู่ที่ไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้นประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่แท้จริงสามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน คือประเทอังกฤษเพราะประเทอังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2431

วิวัฒนาการด้านฟุตบอลจะเป็นไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ตลอดมา ต้นกำเนิดกีฬาชนิดนี้ถูกไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากสงครามครั้งสำคัญๆ เช่น สงครามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้นำเอา "เกลโล-โรมัน" (Gello-Roman) พวอกกีฬาชาวแกวมูเอ็องโกล(Gaul)อันเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลในอนาคต และการเล่นฮาร์ปัสตัม (Harpastum) ใถูกดัดแปลงมาเป็นกีฬาซูลือ

**วิวัฒนาการของฟุตบอล**

ภาคตะวันออกไกล

ซงจือเคิลลาวาไว้ในหนังสือ"ตี่งฟู"เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ใช้เท้าและศีรษะในสมัยจักรพรรดิ เซ็งติ (Emporer, Cneng Ti) (ปี 32 ก่อนคริสตกาล) มีการเล่นกีฬาที่คล้ายกับฟุตบอลซึ่งเรียกว่า"ซือ-ชู" (Tsu-Chu) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกหนังด้วยเท้า กีฬานี้คิดได้ไว้ความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นโดยยงมูลฟุตบอลที่มีชื่อเสียงได้ไว้ในวีรบุรุษของชาติ และในสมัยเดียวกันได้มีการเล่นคล้ายฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ภาคตะวันออกกลาง

ในกรุงโรมความเจริญของระดับนือกโลกได้แผ่ขยายถึงระดับนือกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอิทธิพลของสงคราม โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช การเล่นกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่า ฮาร์ปัสตัม เป็นกีฬาที่นิยมชวราโรมันและชาวกรีกโบราณมีการเล่นอัน มีประตุคนและขง แล้วละลูกบอลไปยังจุดหมายที่ต้องการ เอน จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง การเล่นจะเป็นการเตะ หรือการขว้างไปเข้าหน้าฮาร์ปัสตัม หมายถึงการเหวี่ยงไปเข้าหน้า การเล่นกีฬาฮาร์ปัสตัมในกรุงโรมดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของกีฬาซึ่งมีการเล่นในสมัยกลาง

ในการเล่นฮาร์ปัสตัมขนาดของสนามจะเล็กกว่าสนามกีฬาซูลือแต่จุดประสงค์ของกีฬาทั้งสองคือ การนำลูกบอล ไปยังแดนของตน แต่เนื่องจากมีเสียงเชียร์ที่โครครกจากกริ่งวงลูกบอลซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่คือลูกบอลที่หนักเกินไปของพระเจ้จึงมีพระบรมราชโองการในนามของพระเจ้าแผ่นดินห้ามเล่นกีฬาดังกล่าวในเมือง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก นอกจากนี้ยังมีชื่อนานชื่ออีกฉบับหนึ่งที 12 ผู้เล่น พ.ศ.1892 ขอโทษผู้เขียนในวันฉลองคง ๆ แห่งการลงเอนฟุตบอล

ในโอกาสอวมกีฬาฟุตบอลได้จัดให้มีการแข่งขันกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นการเล่นที่หนักหน่วงที่มต่างๆ ที่อยู่ห่างกันประมาณ 3-4 ไมล์ ( 5-6.5 กิโลเมตร)

ในปีพ.ศ.2344 กีฬาซูลือได้จัดแข่งให้ตัดสินกีฬาทางตอนจำนวนผู้เล่นไปเท่ากันในแต่ละข้าง ขนาดของสนามอยู่ในระหว่าง 80100หลา(7391เมตร) และมีประตูทั้งสองข้างที่ริมสุดของสนามซึ่งห่างด้วย 2 อัน ห่างกัน 2-3 ฟุต ในปี พ.ศ. 2366 ได้จัดให้มีการเล่นฟุตบอลในรูปแบบของการเล่นใน ปัจจุบัน William Alice คือผู้ริเริ่มวางกฎบังคับต่างๆ สำหรับกีฬาฟุตบอลและรักบี้ ในปี พ.ศ. 2393 ได้มีการออกระเบียบและกฎของการเล่นไปสู่ ดินแดนต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นให้มีั้งละ 15-20 คน ในปี พ.ศ. 2413 มีกฎกำหนดผู้เล่นให้เหลืออย่างละ 11 คน โดยมีผู้เล่นกองหน้า 9 คน และผู้เล่นรักษาประตู 2 คน โดยผู้รักษาประตูใช้เท้าเล่นเหมือน 9 คนแรกจนกระทั่งให้เหลือผู้รักษาประตู 1 คน ต่อมาญาติให้ชื่อจับลูกบอลได้ในปี พ.ศ. 2423

ในปี พ.ศ. 2400 สโมสรฟุตบอลได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองเซนต์พัสต์ ประเทศอังกฤษ และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2406 สโมสรฟุตบอล 11 แห่งได้มารวมกันที่กรุงลอนดอนเพื่อก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานในการกำเนิดสมาคมแห่งชาติ จนถึง 140 สมาคม และทำให้ฟุตบอลไปยังจุดต่อของเล่นตามกฎกติกาของสมาคมฟุตบอล จนเวลาผ่านไปจากท้าว Association ก็ถือเป็น Assoc และกลายเป็น Soccer ขึ้นในที่สุด ซึ่งนิยมเรียกกันในประเทอังกฤษ แต่ชาวอเมริกันเรียกว่า Football หมายถึง American football ภายหลังการะอังกฤษ พวกระเบิดเรือ ทหาร พลภา ทิวกร หรือแม้แต่กับชาวไดนักกีฬาชนิดนี้ไปเผยแพร่ ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ 2 ในยุโรป

ในอเมริกาใต้ สโมสรแรกได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อที่เมืองซารังโกง 2 คน โดยตั้งชวว่าโฆเซนาในหนังสือพิมพ์ของเมืองบอโนสไอเรส (Buenos Aires) เพื่อ นำผู้อาสาสมัครในปีพ.ศ.2427 กีฬาฟุตบอลก็ถูกยกยมาเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียนของเมืองบอโนสไอเรส การแข่งขันระดับชาติครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ คือ การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินากับอุรุกวัย ในปี พ.ศ.2448 ต่อเมื่อกีฬาเหนือเริ่มแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2435

ในอิตาลี ฮาร์ปัสตัมเป็นต้นกำเนิดจีโอโล เดล คาลซิโอ ผู้เล่นกีฬาจะเป็นผู้นำลูกบอล หรือผู้เล่นผู้นำขึ้นสูงของคสนาม เช่นเส้นศตปาป เปลามานด์ที่ 7 ลีออนที่ 10 และเออร์เบิน 7 เป็นต้นและเขียนในกีฬาพลเรือนในฟุตบอล ต่อมาชาวโรมันได้คิดแข่งเกมการเตะฮาร์ปัสตัมเสียใหม่โดยกำหนดให้ใช้เท้าและลูกบอลแทน ส่วนที่ใหใช้เท้าเพราะการคุมเกม ซึ่งนักประชาโรมัน นิยมเล่นกันมาก

กีฬาฮาร์ปัสตัมซึ่งมีต้นกำเนิดจากสมัยโรมันได้ถูกแปลงมาเป็นกีฬาซูลือหรือซูลือ กีฬานิดนี้เหมือนกับฮาร์ปัสตัม คือ นำลูกบอลกลับไปยังแดนของตน แต่สนามมีขนาดกว้างกว่ามาก

การเล่นซูลือมักจะมีขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์หลังการสวมตนเ็นเสื้อ จะมีการแข่งขันสำคัญในช่วงเวลาศักราชวิลา กีฬานิดนี้เป็นที่นิยมมากในเขตบริติชและรอธลันด์ กีฬานี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังอังกฤษโดยผู้ติดตามของวิลเลียมผู้พิชิตภายหลัง การรบที่เฮสติง (Hasting)

เมื่อ 900 ปีกว่ามาแล้ว ประเทศอังกฤษได้ถูกอยู่ในความปกครองของพวกเคเนต ชื่อสายโรมัน ซึ่งยกกองทัพมาตีหมู่เกาะอังกฤษตอนใต้ และได้ปกครองเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 1589 อังกฤษเริ่มเข้มแข็งขึ้น และสามารถขับไลพวกเคเนตออกจาประเทศได้ หลังจากนั้น 2-3 ปี อังกฤษจึงเริ่มปรับปรุงประเทศเป็นกาที่ใหญ่ มีการซูลือโม่งตามพื้นที่หลายแห่ง ซึ่งในการซูลือไม่อดูความคณหนึ่งได้เข้าไปพบกาไรที่ระะในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบ และเป็นที่พักของพวกเคเนตมาอยู่กันนั้นเห็นแล้วจึงว่าเป็นระเทกีฬาซูลือของพวกเคเนต อวรมแดนจึงเกิดขึ้นพื้นที่เมืองต่างจนถึงถึงเหตุการณที่ทกว่เคเนตสุดชีวิตวุฒิจัดใจนอังกฤษให้สมียนเคยเหตุผลนี้คนงานคนหนึ่งจึงจะระะเทกีฬาซูลือขึ้นที่ ฮิวคเคินท์ ที่อยู่บริเวณเหนือกีฬาทูลุอาลควัว แล้วเวลานี้จะระะเทกีฬาซูลือที่ระะบายารมณแดนที่เก็บไปยังบางสุทสนาม ผลที่ดีที่สุดเมื่อพวกนี้ทะเลที่ระะระนั้นไม่ได้ถือกฎของขอมัวว่าทำเป็นลูกกลมขึ้นแต่แทนทะเลกีฬาซูลือ ปรากฏว่าเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานกันมาก

ต่อมาชาวโรมันได้นำเกมนี้ไปเล่นในอังกฤษ จากนั้นชาวอังกฤษก็ได้ปรับปรุงวิธีการเล่น เทคนิคการเล่น ตลอดจนกติกาให้เหมือนในสมัยปัจจุบัน คือเกมฟุตบอลที่ใช้เท้าเล่น แต่ในระยะแรกของการเล่นฟุตบอลจะเล่นกันเป็นกลุ่มๆ เพราะพวกเคเนตรูดาท่าน ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่น ประตูจะถูกทำเป็นไม้เล และใช้เวลาในการเล่นหลายชั่วโมง จะเป็นการเล่นระหว่างทหารในกองรบคณพล นักบวช คนที่แฉ่งวงแล้ว คนเฒ่า และพวกพอลาเกมชนิดใดกลายเป็นสิ่งลลงในงานพิธีต่างๆ เช่น ในวันชีฟร ทิวสเดย (Shrove Tuesday) จะมีฟุตบอลนิตสำคัญโทนโคธม เกมในสมัยนั้นจะเล่นกันอย่างรุนแรงและมีกรบาดเจ็บกันมาก

ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 ได้ทรงออกพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมีเสียงอีกทีกรีกโรคมจากกริ่งแย่งลูกบอล ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย อันเป็นข้อห้ามของพระเจ้า โดยห้ามเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

ฟุตบอลได้เริ่มแข่งขันนญายุโลกัฏของสมาคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2412 ระหว่างทีมรีตเคอรักับทีมบรินตัน จากนั้นกิจการฟุตบอลได้เจริญขึ้นช้าๆ ในต่างจังหวัดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการตั้งสมาคมฟุตบอลต่างจังหวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2450 และมีการฝึกสอนในปี พ.ศ. 2484

ในทวีปเอเชีย อินเดียเป็นประเทศแรกที่เริ่มเล่นฟุตบอล ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยกัตตูด เป็นผู้นำสำเนากฎหมายการเล่นมาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2426 และในปี พ.ศ. 2435 ได้มีการแข่งขันครั้งแรกของจังหวัดเป็นครั้งแรกในทวีปซึ่งยังไม่มีส่วนไหนในการการเล่นฟุตบอล กีฬานิดนี้ก็ได้เริ่มมีการเล่นนอกกรวมรอยปีละง เช่นสมาคมฟุตบอลแห่งนิวเซาท์เวลส์ ได้ถูกตั้งขึ้นในออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2425 และสมาคมฟุตบอลของนิวซีแลนด์ได้ถูกตั้งขึ้นหลังจากนั้น 9 ปี

ในแอฟริกา สมาคมระดับชาติแห่งแรกได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ แต่อยู่ป็นประเทศแรกที่มีการแข่งขันระดับชาติในปี พ.ศ. 2467 คือ 3 ปี หลังจากที่ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้น และมีขีดความสามารถแข่งขันกับกรีโต 3-0 ในกีฬาโอลิมปิกกีฬารักการแข่งระดับชาติเป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2415 และเป็นปรเทศคววทระที่ 20 โดยประเทยุโรปอื่นๆ ยองไรก็ตามในปี พ.ศ. 2447 กลุ่มประเทศต่างๆ ในแถบนี้ได้ประชุมกันที่ริชเชอส์สมาคมฟุตบอลนานาชาติขึ้น ในกร์แวกกอกรจัดตั้งสหพันธ์ 20 วัน สแปและเดนมาร์กไม่ยอมรับการแข่งระดับชาติมาก่อน และ 3 ประเทศใน 7 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมยังไม่มีส่วนฟุตบอลในชาติของตน แต่กีฬาที่แข่งกรซึ่งมีชื่อยมา โดยมีสมาชิก 5 ชาติ ในปี พ.ศ. 2481 และ 73 ชาติ ในปี พ.ศ. 2493 และในปัจจุบันมีสมาชิกถึง 146 ประเทศ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกีฬา ทำให้กีฬาเป็นอภการกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาพันธ์บร่ชาวิทป์ของสมาคมฟุตบอลแห่งแรกที่ตั้งขึ้นคือ Connebol ซึ่งเป็นสมาพันธ์ของอเมริกาใต้ สมาพันธ์นี้ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อจัดตั้งเพื่อจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศภายในทวีปอเมริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2460 เกือบครึ่งศตวรรษ ต่อมาเมื่อมีการแข่งขันภายในทวีปได้แพร่หลายมากขึ้น จึงได้มีการตั้งสมาพันธ์ในทวีปอื่นๆ ขึ้นอีกคือสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดตั้งในทวีปเอเชีย และ 2 ปี กอนการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกา (Concacaf)หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอเมริกากลาง อเมริกาเหนือ และแคริบเบียน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 และนองใหม่อเมริกาฟุตบอลโลกคือ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งโอเชียเนีย (Oceanian)

**สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ**

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Foptbal Association FIFA) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2447 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเร่รัง และประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้ง 7 ประเทศคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก นิวเซอแลนด์ สเปน สวีเดน และสวีตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**สมาพันธ์ฟุตบอลที่ได้รับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ**

- Africa (C.A.F.) เป็นเขตที่มีสมาชิกมากที่สุด โดแก ประเทศแอลจีเรีย ตูนิเซีย แซร์ ไนจีเรีย และซูดาน เป็นต้น
- America-North and Central Caribbean (Concacaf) โดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เติดู เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และฮอนดูรัส เป็นต้น
- South America (Connebol) โดแก ประเทศเปรู บราซิล อุรุกวัย โบลิเวีย อาร์เจนตินา ชิลี เวเนซุเอลา อีคิวเอดอร์ และโคลัมเบีย เป็นต้น
- Asia (A.F.C.)เป็นเขตที่มีสมาชิกรองจากอเมริกา โดแก ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ฮองกง เบลานอธ อิสราเอล อิหร่าน จอร์แดน และเนปาล เป็นต้น
- Europe (U.E.F.A.) เป็นเขตที่มีกีฬาฟุตบอลมากที่สุด โดแก ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อีทาลี อิตาลี สกอตแลนด์ รัสเซีย สวีเดน สเปน และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
- Oceanian เป็นเขตที่มีสมาชิกน้อยที่สุดและเพิ่งจะได้รับกาแบ่งแยก โดแก ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ และปาปัวนิวกินี เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกต้องเสียค่าปฏิกรเป็นชายปี ปีละ 300 ฟรลันด์ หรือประมาณ

2,400 บาท

**สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย**

ในทวีปเอเชียมีการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (A.F.C.) เพื่อดำเนินการด้านฟุตบอล ตั้งันปี พ.ศ. 2495 มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเอเชยครั้งที่ ประเทศฟิลิแปนด โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศในเอเชียเข้าร่วมการการแข่งขันด้วย จึงได้ปรึกษาหารือกันในการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียขึ้น พ.ศ. 2497 มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการจากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 12 ประเทศ พ.ศ. 2501 มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก และประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกวามเป็น 35 ประเทศ พ.ศ. 2509 กีฬาโอลม่งมีความสำคัญของ A.F.C. จึงได้กำหนดให้มีขบวนการประจำในเอเชีย โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมทั้งเงินเดือน และคณแรกที่ได้รับค่าหนังกู Know Eve Turk พ.ศ. 2517 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่สหพรณ ประเทศอิหร่านได้มีการประชุมประเทศสมาชิก A.F.C. และที่ประชุมได้ลงมติขับไล่อิสราเอล ออกจากสมาชิก และได้เงินแดงเข้าเป็นสมาชิกแทน ทั้งๆ ที่เงินแดงไม่เป็นผู้สมาชิกของกีฬา นับว่าเป็นการสร้างความตลกแก่ประเทศที่แพ้ลาตไปเป็นขอยางคนได้ไปกบคุมผลกีฬาไปขอยางคนได้เนื่องจากเหตุสภาพการเมือง พ.ศ. 2519 มีการประชุมที่ประเทศมาเลเซีย ปรากฏว่าประเทศสมาชิกโลงมติให้ขับไลประเทศไต้หวันออกจากสมาชิก และได้ให้เงินแดงเข้ามาเป็นสมาชิกแทน ทั้งๆ ที่ไต้หวันเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งสหพันธ์ขึ้นมา

**งานของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย**

- ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Cup
- ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Youth
- ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุมฟุตบอลโลกอบคัดเลือก
- ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Pre-Olympic
- ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม World Youth
- ควบคุมการแข่งขัน Kings Cup, President Cup, Merdeka, Djakarta Cup นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากฟีฟ่าจัดสวัสดิการมาช่วยดำเนินการ

**สรุปวิวัฒนาการของฟุตบอล**

ก่อนคริสตกาลอ้างถึงการเล่นกึ่งแข่งเปรียรเสมือนต้นฉบับของกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ที่ได้มีการค้นพบจากการเขียนภาษาญี่ปุ่น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรีกและโรมันยุคกลาง - ประวัติบันทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 1857 - พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามการเล่นฟุตบอล เพราะจะรบกวนการยิงธนู
ปี พ.ศ. 2104 - Richardo Custor อาจารย์สอนหนังสือชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่า คว่ากำหนดไว้ในบทเรียนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิพลจากการเล่นคาลซิโอในเมืองฟลอเรนซ์
ปี พ.ศ. 2123 -Riovanni Party ได้จัดพิมพ์กติกาการเล่นคาลซิโอ
ปี พ.ศ. 2223 -ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุญาตให้จากพระเจ้าชาร์ลที่ 2
ปี พ.ศ. 2391 -ได้มีการเขียนกฎขอมบังคับเกมบรูจิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2406 -ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น
ปี พ.ศ. 2426 -สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง อยุธยาขึ้นองค์การควบคุม และจัดตั้งกรรมการระหว่างชาติ
ปี พ.ศ. 2429 -สมาคมฟุตบอลเริ่มทำการฝึกเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2431 -เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลอีก โดยนิยมโยไม่มีนักฟุตบอลอาชีพ และเพิ่มอำนาจการควบคุมให้ผู้ตัดสิน
ปี พ.ศ. 2432 -สมาคมฟุตบอลสทั้งหมดไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ไปเอเชียอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2447 - กอลด์ฟีฟ่า ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงปารีส เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 โดยสมาคมแห่งชาติ คือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน สวีเดน และสวีตเซอร์แลนด์
ปี พ.ศ. 2480 - 2481 -ของมีงับปัจจุบันเขียนขึ้นคณระบบใหม่ขององค์การควบคุม โดยเชื่อมโยงกับกามาเป็นแนวทาง